	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	
	เรื่อง : อบจ.พิษณุโลกจับมือเทศบาลตำบลหัวรอ เดินหน้า 'ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก' ผู้เขียน : มาโนชญ์ บุญยัง	
CP 151/1	ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ปีที่ - ฉบับที่ 25653 หน้า 15 วันอังคาร ที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563	subject heading 1. สังคม--พิษณุโลก 2. จังหวัดพิษณุโลก


อบจ.พิษณุโลกจับมือเทศบาลตำบลหัวรอ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก

ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้มีการดำเนินโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อส่งเสริมการบูรณาการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชนและประชาชนใหม่ส่วนร่วมในการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่ตลาด ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าสะดวกซื้อทั่วประเทศ และเร่งรณรงค์สร้างความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติกและบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง นอกจากนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก" ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ จำนวน 43 แห่ง โดยเริ่มต้นที่ 1 มกราคม 2563 จนถึงทุกพลาสติกกับอุปกรณ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว



นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาชัย นายกองใหญ่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของประชาชนชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางในการพัฒนาการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น และส่งเสริมสนับสนุนการริเริ่มจัดตั้งภาคีเครือข่ายการอนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นจากเวที 4 ชั่ววาทของทุกปี เป็นงานสิ่งแวดล้อมและองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกับเทศบาลตำบลหัวรอ สำนักงานสิ่งแวดล้อม

ภาคีเครือข่ายที่ 8 พิษณุโลก และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ "คนใหม่หัวใจสีเขียว" ขึ้น ภายใต้แนวคิด "ถุงเลิก เพื่อโลกอุ่น...ตลอดไป" "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก" ที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก เพื่อเป็นการดำเนินพระมหากษัตริย์คุณเฉพาะบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมสิ่งจิตสำนึกให้ภาคส่วนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกันผนึกกำลังในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการบูรณาการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์การบริหารส่วนการศึกษาและประชาชนใหม่ส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก และเตรียมความพร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาใช้ถุงผ้าหรือวัสดุแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน เครือข่ายสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา ประชาชน

	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	
CP 151/2	ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ปีที่ - ฉบับที่ 25653 หน้า 15 วันอังคาร ที่ 7 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563	subject heading 1. สังคม--พิษณุโลก 2. จังหวัดพิษณุโลก



เยาวชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ นอกจากนี้ภายในโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษเรื่อง “ดูแลโลก เพื่อให้โลกดูแลเรา...ตลอดไป”, การเสวนา “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติก”, การแบ่งกลุ่มการเรียนรู้/บูรณาการ สืบสานพระราชปณิธาน... สำนึกใจรักษ์สิ่งแวดล้อม, วัสดุทดแทน, การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน, ขยะรีไซเคิลสร้างมูลค่าเพิ่ม, มลพิษขยะพลาสติก และกิจกรรมเดินรณรงค์ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลห้วยเรือ และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลห้วยเรือ โดยในการดำเนินโครงการครั้งนี้ใช้พื้นที่ของตลาดสดเทศบาลตำบลห้วยเรือ เป็นตลาดนำร่องในการขับเคลื่อนโครงการฯ ของจังหวัดพิษณุโลก ส่วนขั้นตอนในการดำเนินการนั้นได้มีการตั้งกติกามาตรการลดรับ ลดให้ ลดใช้ ถุงพลาสติกและโฟมในตลาดสดเทศบาลตำบลห้วยเรือ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ดังนี้ ทุกวันพุธ ทุกร้านค้าไม่แจกถุงพลาสติกหูหิ้ว และทางเทศบาลตำบลห้วยเรือจะมีบริการให้ยืมตะกร้าไว้สำหรับลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดทดแทนถุงพลาสติกหูหิ้ว รวมทั้งมีการจำหน่ายถุงผ้า ราคาถุงละ 5 บาท เพื่อทดแทนการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และให้ผู้ประกอบการทุกร้านงดใช้โฟมบรรจุอาหาร.

มาโนชญ์ บุญยั้ง